



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน แนวหน้า คมชัดลึก ไทยรัฐ ออนไลน์</p>	<p>Bike อุ่นไอรัก</p> <p>-เสนอข่าว ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. พร้อมด้วย พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ นายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ นายสาคร รุ่งสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2 ร่วมกันแถลงภาพรวมการให้บริการประชาชนกิจกรรม "ไบค์ อุ่นไอรัก" ด้านคมนาคม การแพทย์ และการจราจร</p> <p>พญ.นฤมล กล่าวว่า ผู้ร่วมงานควรเตรียมตัว พักผ่อน ดื่มน้ำ กินอาหารให้เพียงพอและเตรียมกระติกน้ำ ทมวก เป็นต้น เพราะอาจจะเกิดเป็นลมได้ ผู้ที่มีโรคประจำตัวหาก เป็นลมจะไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ฉะนั้น ควรเขียนชื่อนามสกุล โรคประจำตัว รพ.ที่รักษา และเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ ส่วนเด็กควรพกบัตรประจำตัวและเบอร์ติดตัวเพื่อเกิดพลัดหลงกับครอบครัว การเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ได้ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทหาร ตำรวจ และจิตอาสา จัดจุดแพทย์ประจำเดินทัพยาบาลตามแนวทางปั่นจักรยานและจุดจอดจักรยาน มีทั้งรถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูงและขั้นพื้นฐานรวมประมาณ 250 คัน นำผู้ป่วยส่งฉุกเฉิน มีทีมแพทย์เดินเท้า จุดคัดกรองตรวจสอบสุขภาพ และจุดพักนักปั่น ผู้ป่วยติดต่อโทร.1669</p>
<p>สวท. สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง ThaiPBS เว็บไซต์มติชน ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ tnamcot เว็บไซต์ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์</p>	<p>สธ.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นำคณะผู้บริหาร บุคลากร สธ. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดยสธ.ได้กำหนดทิศทางป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใช้มาตรการ "3 ป. 1 ค." คือ ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ กำหนดให้มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานที่โปร่งใส เป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>สื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรบริโภคอาหาร</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากกว่า 36 ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปี ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถึงร้อยละ 75 หรือประมาณ 320,000 คนต่อปี ต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลมากกว่า 25,000 ล้านบาทต่อปี สธ.จึงได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการเกิดผู้ป่วยใหม่ โดยเร่งพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรบริโภคอาหาร เริ่มนำไปใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นให้รู้จักพฤติกรรมกรอ่านฉลากอาหารก่อนบริโภค การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก และหันมาหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ปลอดภัย</p> <p>นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ได้สร้างสื่อนวัตกรรมกรเรียนการสอนที่เข้าถึงเยาวชน มุ่งให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยนำความรู้ทางวิชาการผสมผสานกับเทคโนโลยี ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สนุกและเข้าใจง่าย เช่น ชุดข้อปิ้งฉลาดคิด และลูกเต๋าแสนกล, ชุดกิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมกรบริโภคอาหารที่เน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ สารคดี 4 มิติ, แอปพลิเคชัน AR Label และ KCAL ในการคำนวณพลังงานและสารอาหารที่ได้รับ และให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับฉลากอาหารในรูปแบบ E-Book, เกมออนไลน์, แบบทดสอบภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ในปี 2561 ได้นำไปขยายผลในโรงเรียนอ.น้อยกว่า 600 โรงเรียน และในปี 2562 กระจายไปโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 3,500 โรงเรียน ซึ่งประสบผลสำเร็จสูง ทำให้เด็กไทยลดการบริโภคขนมหรืออาหารที่ไม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ประชาชาติ เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>เป็นผลดีต่อสุขภาพ</p> <p>ประกาศ ป.ป.ช.ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยถึงกรณีบอร์ดด้านสุขภาพหลายคนทยอยยื่นหนังสือลาออกเนื่องจากต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตามประกาศ ป.ป.ช. ว่า ยังไม่ได้สำณญานเรื่องการปรับแก้ประกาศของ ป.ป.ช. อย่างไรก็ตาม ภายในเดือนธ.ค.นี้ทุกอย่างต้องชัดเจน ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบกับการทำงานของแต่ละองค์กร และกรรมการแต่ละคนไม่ได้รับผลกระทบ เพราะ ป.ป.ช.ขยายเวลาไปถึงเดือนก.พ. 2562</p>
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>สธ.เตรียมพร้อมสาธารณสุขเขตเมืองป้องกันโรคระบาด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรชาติ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้รับมอบหมายจากรมว.สธ. นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับสูงขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข “ความท้าทายและโอกาสในเขตเมือง” (High – level Conference on Preparedness for Public health emergencies “Challenges and Opportunities in Urban Areas”) เมื่อวันที่ 3-4 ธ.ค.2561 ที่ประเทศฝรั่งเศส โดยได้หารือเกี่ยวกับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะในเขตเมือง และร่วมรับรองปฏิญญาว่าด้วยการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในเขตเมือง ซึ่งประเทศไทยได้แสดงบทบาทการเป็นผู้นำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้มาตรการระดับชาติและระหว่างประเทศ เตรียมความพร้อมกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และแสดงความมุ่งมั่นทางการเมืองในการร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น สาธารณสุข การขนส่ง การท่องเที่ยว ประชาสังคม และเอกชน สนับสนุนความมั่นคงด้านสุขภาพระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก และการทำงานแบบพหุภาคีด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน จะเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน M2F ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการ รายวัน ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา อภ. เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำพื้นที่ปลูกกัญชาระยะเร่งด่วน หลังพบปัญหาของกลางปนเปื้อนสารเคมีจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ ว่า เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. มีการประชุมคณะทำงานบริหารโครงการศึกษาวิจัยกัญชาทางการแพทย์ของ อภ. เพื่อจัดทำข้อมูล แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ เสนอบอร์ดอภ.พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 14 ธ.ค. 2561 โดยจะเสนอทั้งในส่วนของการปลูกกัญชาระยะเร่งด่วน งบประมาณ 10 ล้านบาท และการปลูกและสกัดในระดับกึ่งอุตสาหกรรม งบประมาณ 120 ล้านบาท โดยในส่วนการจัดทำพื้นที่ปลูกกัญชาเร่งด่วน อภ.ได้เชิญย. มาตรวจสอบสถานที่ที่จะใช้ปลูกแล้ว อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่ให้เป็นไปตามที่ขอ และจะเชิญย.มาตรวจสอบอีกครั้ง หากผ่านก็สามารถเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการปลูกได้ คาดว่า จะเสนอทันภายใน ม.ค. 2562 ส่วนเป้าหมายในการสกัดกัญชายังคงเป็นไปตามเดิม</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี ระบุว่า ก่อนหน้านี้ สนช.ได้เชิญภาคประชาสังคมเข้าหารือพร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรกัญชาในวันที่ 7 ธ.ค.นี้ แต่สนช.ขอเลื่อนการนัดหารือไปก่อน ทั้งนี้ เครือข่ายฯ ร่วมกับ ม.รังสิต จะเดินหน้ารื้อฟ้องกรมทรัพย์สินทางปัญญาในเดือน ม.ค.2562 เพื่อขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวก่อนว่าจะยุติการพิจารณาสหสิทธิบัตรกัญชาต่าง ๆ ก่อนได้หรือไม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจน</p> <p>-เสนอข่าว นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ที่โรงแรมมารวยการ์เด้น จะมีงานสัมมนาเรื่องสรรพคุณของกัญชาด้านต่าง ๆ และขั้นตอนการดำเนินการปลดล็อกกัญชาทางกฎหมาย โดยเชิญ ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ เข้ามาร่วมพูดคุยด้วย</p>
<p>สวท. สำนักข่าวไทย กรุงเทพธุรกิจ, tmamcot เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์</p>	<p>โรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีสภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นลง โรคที่ต้องระมัดระวัง คือ โรคหัด มักพบได้ในทุกช่วงวัย สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้มากกว่าร้อยละ 95 หากบุตรหลานยังรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ผู้ปกครองสามารถพาไปรับวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สำนักข่าวไทย สยามรัฐ เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ tnamcot</p>	<p>ไวรัสตับอักเสบบี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส วันที่ 30 พ.ย. 2561 เห็นชอบให้มีการขยายผลการดำเนินงานไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก ใน 12 จังหวัดนำร่องให้ครอบคลุมทั่วประเทศ กรมฯ ได้จัดทำโครงการกำจัดการถ่ายทอดโรคไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2561 เพื่อนำร่องระบบการดำเนินงานและมาตรการที่สำคัญต่าง ๆ และเตรียมวางแผนงานเพื่อขยายผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศตามมติที่ประชุมต่อไป</p>
<p>มติชน</p>	<p>วัคซีนป้องกันงูสวัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยกรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้องูสวัดเพิ่มขึ้น ว่า โรคติดเชื้องูสวัดเป็นโรคทางระบบประสาท จะมีอาการปวดปลายประสาทตามผิวหนัง ซึ่งเกิดภายหลังการอักเสบ เป็นผื่น ตุ่มน้ำ จากเชื้อไวรัสงูสวัด ร่วมกับมีอาการปวดที่จะทุเลาและหายไปภายในไม่กี่สัปดาห์</p> <p>พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า อุบัติการณ์ของการเกิดผื่นจากงูสวัด 3.4 ราย ต่อ 1,000 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 50-90 ปี โดยพบ 11 ราย ต่อ 1,000 คน นอกจากนี้ ยังพบว่า ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ป่วยที่เป็นงูสวัด มักจะมีอาการปวดตามมาในเวลา 3 เดือน หลังเกิดอาการงูสวัด แนะนำให้กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 50-60 ปีขึ้นไปรับวัคซีนป้องกันไวรัสงูสวัด เนื่องจากลดอุบัติการณ์เกิดงูสวัดได้ถึงร้อยละ 50 และลดอุบัติการณ์การเกิดอาการปวดปลายประสาทจากงูสวัดได้ถึงร้อยละ 66</p>
<p>สวท. สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>รณรงค์ใช้ยาสมเหตุผล-ลดโลกร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. ร่วมกับ อภ. สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) และสมาคมเภสัชกรรมอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกภายใต้แคมเปญ “ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน” มอบถุงผ้าใส่ยา 45,000 ถุง แก่ รพ.สธ.นำไปกระจายให้รพ.ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมรณรงค์การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและลดโลกร้อน เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนใส่ยากลับบ้านต่อไป</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า ไทยโพสต์ ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยรัฐ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ไทยโพสต์ ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า mthai.com posttoday.com</p>	<p>คดีเมจิกสกิน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร. ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่ได้คุณภาพเครื่องสำอางเมจิกสกิน ประชุมคณะทำงานติดตามคดี 3 ประเด็น 1.การดำเนินคดีกับกลุ่มบริษัทเมจิกสกิน 2.ยึดทรัพย์สินและดำเนินคดีกับผู้ต้องทุกรายเกี่ยวข้อง 3.ดำเนินคดีกับกลุ่มศิลปินดารารับรีวิวลินค้าในเครื่องสำอางเมจิกสกิน โดยมีศิลปินดารารับเข้าข่ายกระทำผิดอาญาไม่น้อยกว่า 50 ราย ซึ่งอัย.จะมีหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการ จากนั้นจะเรียกศิลปินดารามาแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้น</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>สปา-นวดเพื่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า ร้านนวดเพื่อสุขภาพและร้านสปาที่เปิดดำเนินการแต่ไม่ได้ยื่นขออนุญาตถูกต้อง จะมีความผิดเปิดกิจการไม่ได้รับอนุญาต โทษจำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากแขวนป้ายชื่อร้านว่า “สปา นวดเพื่อสุขภาพหรือนวดเพื่อเสริมความงาม” ไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับอีกไม่เกิน 40,000 บาท ปัจจุบันมีกิจการที่ได้รับอนุญาตมากกว่า 9,000 แห่งทั่วประเทศ วิถีสังเกตร้านนวดและร้านสปาที่ได้รับอนุญาตจะมีใบอนุญาตประกอบกิจการ, ใบอนุญาตดำเนินการ (กรณีเป็นร้านสปา), สติกเกอร์มาตรฐาน สบส. ตามประเภทกิจการ</p>
<p>สยามรัฐ มติชน</p>	<p>พลูระเบิด จ.สุรินทร์</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีเกิดเหตุพลูระเบิดระหว่างเปิดงานเสาหลักเมือง จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2561 ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 ราย ล่าสุด นายประภัสสร มาลากาญจน์ ผวจ.สุรินทร์ พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองสุรินทร์ ได้เข้าเยี่ยมอาการนายงา แลเพลิน ผู้บาดเจ็บที่ รพศ.สุรินทร์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นพ.ประวิณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุพลุระเบิด ทีมแพทย์เคลื่อนที่ของรพ.ที่ดูแลภายในงานได้เข้าดูแลผู้ป่วย ซึ่งจากการประเมินในครั้งแรก คนไข้เจ็บที่คอและมีแผลขนาดใหญ่ เสี่ยงแหบ มีอาการแน่นหน้าอก น่าจะมีลมหรือเลือดอยู่ในปอด จึงได้เจาะ ทำให้สามารถรักษาคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว ขณะนี้คนไข้อาการดีขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้ว</p>
<p>เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>โรคมะเร็งหาม่าป่า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า พบเด็กอายุ 10 ขวบ มีขนขึ้นตามร่างกายตั้งแต่เกิด ซึ่งเป็นโรคหายาก ชาวบ้านเรียกว่าโรคมะเร็งหาม่าป่า หรือ โรคไฟเซลล์เมลานोไซต์แต่กำเนิด พบในเด็กแรกเกิดราว 2 ในล้านคน เกิดจากเซลล์เมลานोไซต์ที่มีหน้าที่สร้างเม็ดสีและขนมีการแบ่งตัวมากผิดปกติ ในช่วงสร้างอวัยวะในครรภ์มารดา เคยไปรพ.ใหญ่แพทย์ระบุว่ารักษายาก ต้องยิงเลเซอร์ แต่เนื่องจากมีขนขนาดใหญ่มาก จึงไม่สามารถทำได้ เด็กจึงกลับมาใช้ชีวิตตามประสาต่อไป</p>
<p>เว็บไซต์ workpoint</p>	<p>อากาศหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นางวิภาวดี ทัพย์ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่สภาพอากาศอาจเย็นลงโดยฉับพลัน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นตามอุทยานแห่งชาติและยอดดอยต่างๆ ให้เตรียมเสื้อผ้าเครื่องกันหนาวให้เหมาะสม จุดที่ต้องดูแลให้ความอบอุ่นเป็นพิเศษ คือ ศีรษะ คอ และ หน้าอก ที่สำคัญ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้หนาว รวมทั้งห้ามจุดเตาผิงไฟในเต็นท์</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>ออมเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย บุญมี นอภ.บ้านนา จ.นครนายก เป็นประธานผ้ากระบอกไม้ไผ่ ออมเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ยากไร้ ที่ห้องประชุมอสังหวา รพ.บ้านนา โดยแนวคิดเศษเงินก่อกำเนิดกองทุนกระบอกไม้ไผ่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 2557 โดยหากกระบอกไม้ไผ่ยาว 30 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม. เจาะรูไว้หยอดเงินแจกให้รพ.สต. หน่วยงานต่างๆ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ได้ยอดเงิน 78,643.50 บาท</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch